

จ.ช.



ด้วยที่

บันทึกข้อความ

สง.ผตปค.
เลขที่ ๖๖
วันที่ ๙ มี.ค. ๕๙
เวลา ๑๐.๔๕ น

ส่วนราชการ วช. (กง.ผง. ผ.พอ.) โทร. ๐๒-๒๒๕-๔๘๘๖

ที่ มท ๐๓๐๕.๑/ว ๑๕๖๘

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙

เรื่อง สรุปประเด็นการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย (๔ สิงหาคม ๒๕๕๙)

เรียน อปค. ร.อปค. อธ.วปค. ผอ.สน. ทน.ผตปค. ผชช. ผอ.กอง ลปค. ผอ.ศสป. ทน.กตภ. และ ทน.กพร.

ด้วย มท. ได้จัดประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย โดยมี รมว.มท. เป็นประธานการประชุม เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

ในการนี้ เพื่อให้ประเด็นข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องกับ ปค. ในที่ประชุมดังกล่าวนำไปสู่การปฏิบัติ อปค. จึงโปรดเห็นชอบให้แจ้งสำนัก/กองดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและขอให้จัดเตรียมข้อมูลสำหรับการรายงานความคืบหน้าในประเด็นที่เกี่ยวข้องและส่งให้ วช. ภายในวันอังคารที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. เพื่อ วช. จักได้รวบรวมเสนอ อปค. เป็นข้อมูลสำหรับการประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายรณรงค์ เทพรัักษ์)

ทน.กง.วป. รกท.

ผอ.วช.

สรุปการประชุมหารือข้อราชการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย

วันพุธที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

กระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุมหารือข้อราชการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน สรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

ลำดับ	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑.	เรื่องนำเสนอก่อนการประชุม	๑. แนะนำตัวผู้ว่าการไฟฟ้านครหลวงคนใหม่ ครม. มีมติเห็นชอบตามที่ มท. เสนอแต่งตั้งนายชัยยงค์ พัวพงศกร รองผู้ว่าการเทคโนโลยีและระบบสื่อสาร กฟน. ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการไฟฟ้านครหลวง ตามมติคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง ครั้งที่ ๖๖๕ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และครั้งที่ ๖๖๖ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ แทนนายสมชาย โรจน์รุ่งวศินกุล ซึ่งจะครบวาระในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๙	-
๒.	สรุปข่าวสารสำคัญจากศูนย์แก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบบูรณาการ (ศมบ.)	๑. การพัฒนาพื้นที่ให้เป็นเมืองน่าเที่ยว ตามที่เว็บไซต์ของนิตยสาร Travel and Leisure (ทราเวล แอนด์ เลชเชอร์) ของสหรัฐฯ ได้ประกาศผลการจัดอันดับเมืองน่าท่องเที่ยวมากที่สุดในโลก ๒๐ อันดับแรก ประจำปี ๒๕๕๙ ผลปรากฏว่า เมืองเชียงใหม่ได้รับเลือกให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวมากที่สุดในอันดับ ๒ ได้คะแนน ๙๑.๒๕ คะแนน เนื่องจากเป็นเมืองที่รักษาวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิม แม้จะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก แต่ก็ยังรักษาบรรยากาศที่เงียบสงบ โดยมีกรุงเทพฯ ติดอันดับที่ ๑๔ ดังนั้น ให้ มท. ไปตรวจสอบว่า เกณฑ์การตัดสินเป็นอย่างไร รวมถึงเกณฑ์การตัดสินเมืองน่าเที่ยวของที่อื่นๆ เพื่อจะได้นำมาประมวลผลและแจ้งให้ ผวจ. นำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นเมืองน่าเที่ยวต่อไป	สป.มท.
๓.	ประเด็นการติดตามความคืบหน้าและการทำงานตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัดมท.	๑. ความก้าวหน้าการจัดระเบียบทางสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร การพัฒนาพื้นที่ใต้ทางด่วนของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย แยกพงษ์พระราม เพื่อรองรับผู้ค้าจากการดำเนินการจัดระเบียบบริเวณหน้าศูนย์การค้าสยามสแควร์ และการจัดทำ “ตลาด ๒ สถานี” บริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ช่วง ระหว่างสถานีราชปรารภและสถานีพญาไท ขอให้ กทม. ดำเนินการต่อไป โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและให้มีมาตรการแจ้งเตือนผู้ค้าในพื้นที่เดิม รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกันด้วย นอกจากนี้ ให้ระวังฝ่ายที่เสียผลประโยชน์และให้ดูแลเส้นทางการเข้าออกตลอดถึงที่จอดรถให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทั้งนี้ ให้ กทม. ดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในถนนตรอกซอยต่างๆ ด้วย ๒. การดูแลพื้นที่สวนลุมพินี และการก่อสร้างเส้นทางจักรยานในสวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) ขอให้ กทม. ดำเนินการต่อไปโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้บริการในพื้นที่ทั้ง ๒ แห่งและให้พิจารณาเพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถจักรยานบนทางรถจักรยานรอบพระตำหนักจิตรลดารโหฐานด้วย เพราะเส้นทางจักรยานมีขนาดที่ค่อนข้างแคบ	กทม. กทม.

ลำดับ	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		<p>ให้ มท. พิจารณาจัดทำเกณฑ์มาตรฐานกลางในการดูแลสวนสาธารณะและแจ้งให้ ผวจ. นอ. และ อปท. ในพื้นที่นำไปดำเนินการ โดยให้ สล. ดูแลหลักเกณฑ์การใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. ในการดูแลจัดการพื้นที่สวนสาธารณะด้วย</p>	สป.มท., สล.
		<p>๓. การติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างเขื่อนและพัฒนาพื้นที่ริมคลองลาดพร้าว ขอให้ กทม. เร่งดำเนินการก่อสร้าง หากพื้นที่ใดมีปัญหาให้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบและดำเนินการ หากติดปัญหาเรื่องผังเมืองให้ กทม. เร่งแก้ไขดำเนินการเพราะเป็นเรื่องที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของ กทม. อยู่แล้ว โดย รว.มท. ต้องการให้มีการรายงานความคืบหน้าการก่อสร้างเป็นระยะๆ โดยแบ่งออกเป็นประเด็นๆ ว่าจะทำอะไร อย่างไร</p>	กทม.
		<p>๔. การสนับสนุนการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ให้ศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินการตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ ระดับอำเภอ ดูแลความเรียบร้อยโดยรวมของพื้นที่ ส่วน กกต. จะดูแลความเรียบร้อยในคูหาการออกเสียงประชามติตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ หากมีการร้องขอความช่วยเหลือจาก กกต. ก็ขอให้ศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยฯ ให้การสนับสนุนด้วย</p> <p>โดยเน้นย้ำให้อำเภอรายงานเหตุการณ์จำนวน ๒ ครั้งคือ ๑) หลังเปิดหีบลงคะแนนภายในเวลา ๐๘.๓๐ น. และ ๒) หลังปิดหีบลงคะแนนภายในเวลา ๑๖.๓๐ น. ทั้งนี้ หากเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ ให้รายงานโดยตรงถึง ปมท. และอปค. ให้ทราบในทันที ส่วนผลการออกเสียงประชามติแบบไม่เป็นทางการให้ มท. รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามแผนงานที่ได้วางไว้</p>	ปค. (สน.ปท.)
		<p>๕. โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (หมู่บ้านละ ๒ แสน) ขณะนี้ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้วประมาณ ๑๔,๘๘๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘๔ จากจำนวนงบประมาณทั้งหมดที่โอนจัดสรรไปให้หมู่บ้านตั้งนั้น ขอให้จังหวัดและอำเภอ กำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินโครงการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยด้วย</p> <p>ให้ ปค. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ ๑) การส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ๒) ระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) และ ๓) การลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย พร้อมทั้งรายงานให้ รว.มท. ทราบ</p> <p>ทั้งนี้ ให้ มท. จัดเตรียมมาตรการการดำเนินงานเพื่อรองรับนโยบาย (มาตรการ) กระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วย</p>	ปค. (สน.ปท.)
		<p>๖. การช่วยเหลือชาวนาตามมาตรการลดต้นทุนการผลิต ปีการผลิต ๒๕๕๙/๒๕๖๐ รัฐบาลได้มอบหมายให้ มท. ดำเนินการ ๒ มาตรการคือ ๑) ควบคุมค่าเช่านาไม่ให้เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด และ ๒) ขอความร่วมมือในการลดหรืองดค่าเช่านาในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ ทั้งนี้ ในฤดูกาลผลิตข้าวในปี ๒๕๕๙/๒๕๖๐ (ข้าวนาปรัง) ผลการดำเนินการในมาตรการควบคุมค่าเช่านาทั่วประเทศมีผู้เช่านาทั้งสิ้น ๓๕๐,๐๐๐ กว่ารายในพื้นที่ ๙ ล้านกว่าไร่ โดยข้อมูลของค่าเช่านาในหลายพื้นที่ยังไม่ครบถ้วน ดังนั้น ขอให้</p>	ปค. (สน.ปท.)

ลำดับ	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		<p>จังหวัดและอำเภอดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรด้วย</p> <p>๗. ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลภาครัฐ ให้ ปค. สรุปผลความก้าวหน้าการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลภาครัฐ โดยเฉพาะการเชื่อมโยงกับระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) ไฟฟ้า และประปา และรายงานให้ รมว.มท. ทราบ เพื่อเตรียมนำเสนอให้ ครม. ทราบต่อไป</p> <p>๘. การแก้ไขปัญหาผักตบชวา ขอให้ ผวจ. และ นอ. บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวาให้เกิดความต่อเนื่อง โดยแบ่งหน้าที่ดำเนินการดังนี้ ๑) หากเป็นแหล่งน้ำปิดในพื้นที่ ให้ฝ่ายปกครอง ทหาร และ อปท. ในพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ๒) หากเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ก็ต้องประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งใช้เครื่องมือที่เหมาะสม และ ๓) หากเป็นแหล่งน้ำที่มีประตุน้ำ ให้ชลประทานในพื้นที่เข้าร่วมดูแลรับผิดชอบด้วย ทั้งนี้ การใช้ขังของ อปท. ในการดำเนินการการแก้ไขปัญหาผักตบชวา ห้ามใช้วิธีการจ้างเหมา แต่อาจใช้วิธีการเช่าเครื่องจักรเพื่อมาดำเนินการได้</p> <p>๙. การจัดงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี การจัดงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๒ - ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ อาคารชาเลนเจอร์ ๑ - ๓ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ทั้งนี้ รมว.มท. ขอขอบคุณ พช. ที่ได้ดำเนินการให้ความก้าวหน้ามาโดยตลอด อย่างไรก็ตาม รมว.มท. ได้เน้นย้ำเรื่องการพัฒนาคุณภาพของบรรจุภัณฑ์ (package) และการควบคุมใช้สีผสมอาหารในผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารด้วย</p> <p>๑๐. การให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้าด้วยบัตรประชาชน (Smart Card Service) กฟน. ได้กำหนดการบริการผู้ใช้ไฟฟ้าด้วยบัตรประจำตัวประชาชนเอนกประสงค์ (Smart Card) ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ และวางแผนการให้บริการประชาชนเต็มรูปแบบดิจิทัล ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดย รมว.มท. ได้ให้กำลังใจและขอให้ กฟน. ดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้</p> <p>รมว.มท. ได้แจ้งให้ กฟน. กฟภ. กปน. และ กปภ. ประชุมร่วมกับ รมว.มท. อีกครั้งเพื่อหารือการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกันถึงการบริการสาธารณูปโภคด้านไฟฟ้าและประปาด้วยบัตรประจำตัวประชาชนเอนกประสงค์ (Smart Card) ซึ่งทุกหน่วยงานมีความพร้อมอยู่แล้ว</p> <p>ให้ มท. พิจารณาข้อมูลว่าเพราะเหตุใดจึงสามารถออกบ้านเลขที่และการบริการไฟฟ้า น้ำประปาในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ได้ โดยให้ศึกษากรณีของต่างประเทศด้วยว่าเป็นอย่างไร</p>	<p>ปค. (สน.บท.)</p> <p>ยผ., สธ., ปค. (สน.ปท)</p> <p>พช.</p> <p>กฟน.</p> <p>กฟน., กฟภ., กปน., กปภ.</p> <p>ปค. (สน.บท.)</p>

ลำดับ	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๔.	ประเด็นข้อสั่งการของ รมว.มท.	<p>๑. การประดับธงตามสถานที่ต่างๆ</p> <p>ในปีนี้มีวาระสำคัญ ๒ ประการคือ การเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ดังนั้น ขอให้ กทม. ประดับธงตามสถานที่ต่างๆ ให้เรียบร้อย และธงชาติไทยก็ต้องใช้สีให้ถูกต้อง ทั้งนี้ หากมีธงที่ชำรุดก็ให้รีบเปลี่ยนทันที</p> <p>๒. การก่อสร้างทางเดินเลียบบำเหน็จเจ้าพระยาและการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณรัฐสภาแห่งใหม่</p> <p>ให้ กทม. จัดเตรียมข้อมูลในเรื่องดังกล่าว และรายงานให้ รมว.มท. ทราบด้วย</p> <p>๓. การเสนอร่าง พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.</p> <p>ให้ สก. ติดตามเรื่องการเสนอร่าง พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. และให้สืบหาข้อมูลว่า ใครเป็นผู้เสนอ เนื้อหารายละเอียดเป็นอย่างไร และรายงานให้ รมว.มท. ทราบด้วย</p> <p>๔. ร่าง พ.ร.บ. การส่งเสริมกิจการฮัจญ์ พ.ศ.</p> <p>ขณะนี้สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติผ่าน ร่าง พ.ร.บ. การส่งเสริมกิจการฮัจญ์ฉบับใหม่แทนฉบับเก่าแล้ว ดังนั้น ขอให้ ปค. เตรียมการดำเนินงานในเรื่องนี้ด้วย</p>	<p>กทม.</p> <p>กทม.</p> <p>สก.</p> <p>ปค. (สน.มน.)</p>

กลุ่มงานแผนงานยุทธศาสตร์
กองวิชาการและแผนงาน